

ร่างแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวัดปทุมธานี

กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ได้บูรณาการร่วมกันในการผลักดันและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ทั้งในกรุงเทพมหานคร ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ในทุกมิติ ตามแนวทางปฏิบัติ 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1) กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า) 2) สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) เน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม กำจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน หรือทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3) วางระเบียบ มาตรการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 4) สร้างวินัยของคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนและเยาวชน และการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ ได้วางกรอบการดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตาม Roadmap ดังกล่าว ดังนี้

- ๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการในภาพรวมของจังหวัด (Single Manager)
- ๒) ห้ามเทกองแบบกลางแจ้ง (No More Open Dump)
- ๓) ปรับปรุง พื้นฟู ปิด สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการ
- ๔) คัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง (ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย)
- ๕) จัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน หรือทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ๖) สร้างระบบการจัดการของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ
- ๗) ส่งเสริมภาคเอกชนมาลงทุน หรือดำเนินงานระบบฯ
- ๘) การสร้างวินัยคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการอย่างยั่งยืน
- ๙) การจัดการที่ต้นทาง เน้นการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (SCP : Sustainable Consumption and Production)

๑๐) มีแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ

จังหวัดปทุมธานี ถูกกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายระยะเร่งด่วน (6 เดือน) ให้มีการกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า) โดยสำรวจ ประเมินขยะมูลฝอยเพื่อจัดทำแผนงานฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย พื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเดิม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยเก่าและรองรับขยะมูลฝอยใหม่ โดยมีทางเลือกในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ดำเนินการได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การกำจัดในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเอกชน หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนโดยตรงให้กับโรงงานของเอกชนที่มีอยู่เดิมหรือผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิง (RDF) หรือส่งเสริมการลงทุนของเอกชนเพิ่มเติมกรณีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเป็นของเอกชนและดำเนินงานไม่ถูกต้อง ให้บังคับใช้กฎหมายให้ดำเนินการอย่างถูกต้อง ซึ่งแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาในพื้นที่วิกฤติที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหากำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสม จังหวัดปทุมธานี (ระยะเร่งด่วน 6 เดือน) กำหนดให้บริษัท รักรักษ์บ้านเรา จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมจำนวน 50,000 ตัน โดยดำเนินการปรับปรุงบ่อขยะมูลฝอย เพื่อลดผลกระทบเบื้องต้น และให้ดำเนินการกำจัด

ขยะมูลฝอยที่ตกค้างด้วยวิธีการต่างๆ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินการ

ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหากำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก อันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และเพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี จึงได้จัดทำแผนแม่บทในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดปทุมธานีขึ้น

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นกรอบทิศทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามอำนาจหน้าที่ของตนเองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

2. เป้าหมาย

จังหวัดปทุมธานี มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการ ภายในปี 2562

3. กรอบแนวคิด

3.1 ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มีกรอบแนวคิดการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนในทุกภาคส่วน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม ที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยนำทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศที่สำคัญ ในส่วนของการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก

ทั้งนี้ ภายใต้การขับเคลื่อนและแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไปสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และกระจายการพัฒนาไปสู่พื้นที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพื้นที่ การกิจและการมีส่วนร่วม (Area-Function-Participation : A-F-P) ให้จังหวัดเป็นพื้นที่ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากระดับชุมชนสู่ประเทศและประเทศสู่ชุมชน ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชนอย่างบูรณาการให้การขับเคลื่อนเกิด

ประสิทธิภาพด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายหรือคลัสเตอร์ที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนา
ศักยภาพของพื้นที่

3.2 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2559

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2559 เป็นแผนระยะกลางที่มีความ
สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยต้องพิจารณาบริบทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
รอบด้าน โดยเฉพาะบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากแรงกดดันของกระแสแนวคิดและสถานการณ์
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศรวมถึงให้ความสำคัญต่อบทบาทที่เข้มแข็งขึ้นของภาคประชาชน สิทธิ
ชุมชนและส่งเสริมการกระจายอำนาจและหน้าที่รับผิดชอบตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550

3.3 แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555 - 2559

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคใต้ พ.ศ. 2556 - 2559 มีความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555 - 2559 ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดกรอบและทิศทางในการจัดการมลพิษ
ของประเทศไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) ที่ทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก โดยมีกรอบแนวคิดของ
แผน ดังนี้

(1) ลดและควบคุมการระบายมลพิษอันเนื่องมาจากชุมชน เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม ยานพาหนะและการคมนาคมขนส่ง โดยให้มีการจัดการมลพิษตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทาง และ
ให้ทุกภาคส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้ง
ดำเนินการเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษและผลกระทบที่เกิดขึ้น

(2) จัดการมลพิษในระบบพื้นที่ตามลำดับความสำคัญของปัญหา

(3) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานจัดการน้ำเสีย
ขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อและของเสียอันตรายชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการจัดการขยะ
อันตรายและสารอันตรายอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

(4) ประยุกต์ใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (Polluter Pays
Principle : PPP) การสนับสนุนการผลิตและการบริการ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกรบริโภคของ
ประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษให้เป็นเอกภาพ ทั้งทางด้าน
กฎหมาย กฎระเบียบ แผน และแนวทางปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน โดยประสานความร่วมมือในการจัดการ
มลพิษทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชน

(6) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหามลพิษ

ร่างแผนแม่บทในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวัดปทุมธานี ตามนโยบายของ คสช./รัฐบาล

ยุทธศาสตร์ที่	วิธีดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>1. การกำจัดขยะมูลฝอย (เก่า) ตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย</p>	<p>1. ปิดหรือปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทุกแห่ง</p> <p>2. สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเอกชนที่ดำเนินการไม่ถูกต้องให้บังคับใช้กฎหมายควบคุมให้ดำเนินการอย่างถูกต้อง</p> <p>3. จัดการขยะตกค้างสะสมให้ถูกหลักวิชาการในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของภาครัฐและเอกชนทุกแห่ง</p>	<p>อปท. ที่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย</p> <p>บริษัท รัชส์บ้านเรา จำกัด ในเขต ทม.ท่าโขลง จำนวน 50,000 ตัน</p> <p>ทม.ลาดสวาย 48,552 ตัน</p> <p>ทม.สนั่นรัชต์ 21,700 ตัน</p> <p>ทต.บ้านกลาง 630 ตัน</p> <p>อบต.พีชอุดม 4,860 ตัน</p> <p>อบต.ลำไทร 6,390 ตัน</p> <p>อบต.คลองสาม 43,456 ตัน</p>	<p>6 เดือน</p> <p>6 เดือน (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>1 ปี</p>	<p>อปท. ทุกแห่งที่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย</p> <p>อปท.เจ้าของพื้นที่ (ทม.ท่าโขลง)</p> <p>อปท. เจ้าของพื้นที่ (กรณีเป็นสถานที่ของเอกชนให้บังคับใช้กฎหมาย)</p>	
<p>2. การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย</p>	<p>1. ส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน ทุกหมู่บ้านและทุกชุมชน โดยส่งเสริมให้มีการดำเนินการ ลด คัดแยก และนำขยะไปใช้ประโยชน์ โดยครัวเรือนหรือกลุ่ม</p>	<p>อย่างน้อย 1 กลุ่มครัวเรือน ต่อ 1 หมู่บ้าน หรือ 1 กลุ่มครัวเรือน ต่อ 1 ชุมชน ต่อ 1 อปท. ต่อ 1 ปี</p>	<p>พ.ศ. 2559 – 2561</p>	<p>อปท./สนง. ท้องถิ่น จังหวัด/</p>	

ยุทธศาสตร์ที่	วิธีดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
(ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในจังหวัดปทุมธานี 1,829 ตัน/วัน)	ครัวเรือนของทุกหมู่บ้านหรือชุมชน 2. ส่งเสริมการจัดการขยะในสถานศึกษา ส่วนราชการ ศาสนสถาน ทุกแห่ง โดยส่งเสริมให้มีการดำเนินการ ลด คัดแยก และนำไปใช้ประโยชน์ โดยศาสนสถาน ส่วนราชการ ทุกแห่ง	ทุกส่วนราชการ ทุกสถานศึกษา ทุกศาสนสถาน	พ.ศ. 2559	สนง.ทสจ. ส่วนราชการ ทุกแห่ง อปท./สนง. ท้องถิ่น จังหวัด/เขต พื้นที่ การศึกษา/ สนง.ทสจ.	

ยุทธศาสตร์ที่	วิธีดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
2. การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (ต่อ)	3. ส่งเสริมการจัดการขยะในโรงงาน โดยส่งเสริมให้มีการดำเนินการ ลด คัดแยก และนำไปใช้ประโยชน์ ในโรงงานทุกแห่ง 4. มีศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายและศูนย์กำจัดขยะติดเชื้อของจังหวัด	อย่างน้อย 1 โรงงาน ต่อ 1 อปท. 1 - 2 แห่ง	พ.ศ. 2559 – 2564 พ.ศ. 2559 – 2561	อุตสาหกรรมจังหวัด/ อปท./แรงงานจังหวัด อปท./สนง.ท้องถิ่น จังหวัด/สนง.ทสจ.	

ยุทธศาสตร์ที่	วิธีดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>5. มียานพาหนะสำหรับเก็บขนของเสียอันตรายรวมทั้งขยะติดเชื้อโดยเฉพาะ</p> <p>6. ส่งเสริมภาคเอกชนลงทุนการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน หรือใช้ประโยชน์สูงสุด</p> <p>7. ส่งเสริม อปท. ในการสร้างรูปแบบ/เทคโนโลยีเพื่อจัดการขยะในพื้นที่ของตนเอง 1 อปท. ต่อ 1 รูปแบบ/เทคโนโลยี หรือ 1 กลุ่ม อปท. ต่อ 1 รูปแบบ/เทคโนโลยี</p> <p>8. มีตำบลนำร่องการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในทุกอำเภอ</p> <p>9. สร้างรูปแบบควบคุมการจัดการขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาลทุกแห่ง</p>	<p>ทุก อปท.</p> <p>1 - 2 แห่ง</p> <p>ทุก อปท. หรือ ทุกกลุ่ม อปท.</p> <p>อย่างน้อย 1 ตำบล ต่อ 1 อำเภอ</p> <p>สถานพยาบาลทุกแห่ง</p>	<p>พ.ศ. 2559 – 2561</p> <p>พ.ศ. 2559 – 2564</p> <p>พ.ศ. 2559 – 2564</p> <p>6 เดือน</p> <p>พ.ศ. 2559</p>	<p>อปท./สนง.ท้องถิ่น จังหวัด/สนง.ทสจ.</p> <p>อปท./สนง.ท้องถิ่น จังหวัด/สนง.ทสจ.</p> <p>อำเภอ</p> <p>สนง.สาธารณสุขจังหวัด</p>	
<p>3. การวางมาตรการทางกฎหมายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย</p>	<p>1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเทศบัญญัติข้อบัญญัติของท้องถิ่น เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนและห้ามทิ้งของเสียอันตรายและขยะติดเชื้อปนกับขยะมูลฝอยอื่น ๆ</p> <p>2. ประกาศเขตห้ามเทกองขยะมูลฝอย (No More Open Dump) เป็นรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>อปท. ทุกแห่ง</p> <p>อปท. ทุกแห่ง</p>	<p>6 เดือน</p> <p>3 เดือน</p>	<p>อปท.</p> <p>อปท.</p>	

ยุทธศาสตร์ที่	วิธีดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
4. การสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน	<p>1. รณรงค์สร้างจิตสำนึกและให้ความรู้ เกี่ยวกับการลด คัดแยก และนำขยะไปใช้ประโยชน์ในหมู่บ้าน ชุมชน วัด โรงเรียน และโรงงาน โดยใช้หลัก 3R (Reduce, Reuse, Recycle) เพื่อลดปริมาณขยะตั้งแต่ระดับบุคคลครัวเรือน ชุมชน ส่วนราชการ โรงงาน โรงเรียน ศาสนสถาน โดยจัดทำสื่อประกอบเป็นโปสเตอร์ แผ่นพับ เสี่ยงตามสาย หอกระจายข่าว ฯลฯ</p> <p>2. ประกวดการจัดการขยะโดยชุมชน วัด โรงเรียน สถานประกอบการ</p> <p>3. ควบคุมร้านรับซื้อของเก่าตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535</p>	<p>เขตพื้นที่ของ อปท. ทุกแห่ง ทุกโรงเรียน ทุกโรงงาน ทุกศาสนสถาน</p> <p>ชุมชน วัด โรงเรียน สถานประกอบการ เข้าร่วมประกวด</p> <p>ร้านรับซื้อของเก่าทุกร้าน</p>	<p>ต่อเนื่อง (พ.ศ. 2559 – 2564)</p> <p>ต่อเนื่อง ปีละ 1 ครั้ง (พ.ศ. 2559 – 2564)</p> <p>6 เดือน</p>	<p>อปท./สนง.ท้องถิ่น จังหวัด/สนง.ทสจ./ อุตสาหกรรมจังหวัด/ อำเภอ</p> <p>อปท./สนง.ท้องถิ่น จังหวัด/สนง.ทสจ.</p> <p>อปท./อำเภอ</p>	